

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี และดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาแนะนำเสนอแนะและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความ
เอาใจใส่ตลอดมาตั้งแต่ต้น จนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลืออย่างดี

ขอขอบพระคุณ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล นายยงคัยุทธ เชื้อนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
นายธวัช ทูมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน นายอานนท์ อินทรพานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และ
ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ที่ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเจตคติ
ในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำศาสตร์การบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประสิทธิผล

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ท่านรองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 17 โรงเรียน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเก็บข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษา ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษารุ่นที่ 1
ทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือ และแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ขอขอบพระคุณ พระเยซูที่ทรงนำและพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ ตลอดจน
พี่น้องสมาชิกคริสตจักรพันธกิจทุกท่าน และนายชาโลม ไชยสุข น้องชายและสมาชิก
ในครอบครัว ที่กรุณาให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการวิจัยในครั้งนี้

คุณค่าจากการวิจัยในครั้งนี้ขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณตลอดจนครู
อาจารย์ทุกท่านที่กรุณาประสิทธิประสาทความรู้หรือวิทยาการต่างๆให้การสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจในการจัดทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

สายสุนีย์ ไชยสุข